



## กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ตรวจสอบภายใน พึ่งประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม โดยต้องยึดหลักปฏิบัติตาม  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ.  
๒๕๕๒ และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สำหรับจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในของส่วน  
ราชการ ได้แก่

### ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณข้าราชการ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใน  
การกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสียหายมาสู่วิชาชีพการ  
ตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อราชการ

### ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่รับผลประโยชน์ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย  
หรือสร้างความเสียหายมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการและไม่กระทำการ  
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอคติ ลำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรมหรือใช้  
วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติได้

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานด้วยความอิสระและเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมี  
หน้าที่รับผิดชอบมาก่อน กรณีที่มีข้อจำกัดความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ต้องเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจำกัด  
ดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยขึ้นอยู่กับเหตุหรือข้อจำกัดที่เกิดในแต่ละ  
กรณี

### การปกปิดความลับ (Confidentiality)

ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งการไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทำ  
การใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ

### ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีคุณธรรม และมีศักดิ์ศรี

กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบต่อหน้าที่
๒. ให้ความเคารพและส่งเสริมหลักนิติธรรมของส่วนราชการด้วยการสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณของทางราชการ
๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจเกิดความเสียหายมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
๔. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
๕. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๖. ละเว้นการรับเงิน สิ่งของ และผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเอนเอียงหรือมีผลต่อความไม่เที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนดำรงตนเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตภาครัฐด้วยวิชาชีพ
๗. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริง ทำให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปหรือเป็นการปิดบังการกระทำที่ผิดกฎหมาย ต้องได้รับโทษ
๘. พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานองค์กร

กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป



(นางสาวศิริมา กองสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน



(ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



(นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร